



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
ที่ ๗๐๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.จ.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๑๕๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงมอบหมายหน้าที่ราชการและรับผิดชอบงาน ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ดังต่อไปนี้

**๑.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

มอบหมายให้ พันจ่าตรี สมควร ธรรมเสน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล โดยมี พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดทุกคนเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ หรือผลของการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน การควบคุม การบริหารงาน การกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีส่วนราชการภายในเป็นฝ่ายต่างๆ งานเกี่ยวกับยาเสพติด การดูแลอาคารสถานที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

**๑.๑ งานเลขานุการ งานบริหารงานทั่วไป**

มอบหมายให้ พันจ่าตรี สมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ ๑๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาวชเตติ ไชยะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ นายวีระเดช วิชาตม์เจริญผล ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ,นางเบญจมาศ ธงสิบสอง ตำแหน่งผู้ช่วย นักจัดการงานทั่วไป, นางสาวมยุรา แซ่ลี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ,นางมณี จะแสง,นางสาวปาสนี้ แซ่เฮ้อ ตำแหน่งแม่บ้าน, นายอาโต มาเยอะ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ, นายอาป้อ มาเยอะ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ, นายอาเจอะ มาเยอะ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ, นางสาวทองดี คำแก้ว ตำแหน่งคนงาน, นายวิชัย แซ่หมื่อ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, นายสาคร พิณิจ และนายอาจู้ ห้วยย้อย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นผู้ช่วยและมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ

งานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย งานสารบรรณ งานรับ-ส่งเอกสาร เช่น ร่าง การโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน หนังสือที่ต้องใช้ความรู้ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จัดบันทึกรายงานประชุม และสถิติที่ต้องใช้ความรู้ หรือเศรษฐกิจและสังคม งานบริการในสำนักงาน งานอำนวยความสะดวก งานแม่บ้าน งานการรักษาความสะอาด ในสำนักงาน งานขับรถยนต์ส่วนบุคคล งานคอมพิวเตอร์ งานเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานพิธีการ งานยานพาหนะ งานจดทะเบียนพาณิชย์ งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA งานศึกษาดูงาน งานอำนวยความสะดวก งานรัฐพิธี งานเลือกตั้งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่

มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นายโรสิตา สันตย์ลือ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๓๐๐๒-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีนายอาคม คำเงิน ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการควบคุมและส่งเสริม สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน การจัดทำทะเบียนประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการฝึกอบรม งานบำเหน็จบำนาญ งานเครื่องราชฯ งานประกันสังคม งานสวัสดิการพนักงานและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นายชัยณรงค์ กิตติกรวรรณ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ และ นายสุรศิลป์ แซ่ลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมมาตร แซ่เฮ้อ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายจรังพงษ์ กันขุนตี นายอาชี มาเยอะ และนายอาอี มาเยอะ ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง นายวิชัย แซ่หมื่อ, นายลีแบ ลาเซกู ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, นายสาคร พินิจ และนายอาจู้ ห้วยยื่อ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย การอำนวยความสะดวก การพิจารณาทำความเข้าใจสรุปรายงานเสนอแนะ การดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขต งานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิ้นพูปุณณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม งานเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและเฝ้าระวังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

#### ๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายแผนและงบประมาณ

มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นางสาวภัทร์ชนกพร คมธณณัฐ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๓๐๐๓-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีนางรวิกาณต์ งามเงิน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การควบคุมตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา

วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล งานวิชาการ งานการท่องเที่ยว งานงบประมาณและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ๑.๕ งานกฎหมายและคดี

มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี จำสิปโทวิช จันทาพูน ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และนิติกรรม งานดำเนินการทางคดีแพ่ง และอาญา งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และงานอุทธรณ์ งานตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี กาสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานเลือกตั้ง การติดต่อสื่อสารประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ งานกิจการสภาพต. การรับรอง การขออนุญาตก่อสร้าง และรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ๑.๖ งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์

มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นางสาวพรสุรีย์ ธรรมเจริญ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาววาสนา โพธิ์กัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วย และนางสาวสร้อยเพชร ภิระบรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สันทนาการ การปกครองท้องถิ่นและการเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน งานจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน งานส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล งานเบี้ยยังชีพ งานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม งานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

#### ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร

มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ ๑๒-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การตัดพันธุ์ต้านโรคและศัตรูพืช การจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการควบคุมพันธุ์พืช วัสดุพืชและปุ๋ยเคมี การให้คำปรึกษาแนะนำสาธิตงานวิชาการเกษตร การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ยางพารา สาธิต

/๑.๗ การปลูกพืช(ต่อ).....

การปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมและส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตร การติดต่อสื่อสารประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นต้น

**๑.๘ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข และงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม**

มอบหมายให้ พันจ่าตรีสมควร ธรรมเสน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นายถิรวัฒน์ ชัยชนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ และ นางปิยะนุช อูสาใจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับสถานะของประชาชน งานพัฒนาระบบข้อมูล งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการสาธารณสุข งานสาธารณสุขมูลฐานและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน งานระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ การพัฒนาระบบรักษาความสะอาด และ การพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัย

ทั้งนี้ ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกตำแหน่งและพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสำนักปลัดฯ ทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ปฏิบัติงานตามที่ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ในการสั่งการ ตามกฎหมาย หากละเว้น ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่เชื่อฟัง ให้ผู้รับผิดชอบมีอำนาจในการสั่งลงโทษ เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

( นายเชิดชาย ลาชี )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย